

Số: /KTHT- TH

Phong Điền, ngày tháng 8 năm 2024

V/v thực hiện kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với nhân dân xã Phong Thu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện Công văn số 3791/UBND-VP ngày 01/8/2024 về việc thực hiện kết luận của Thường trực Huyện ủy tại Hội nghị tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy với nhân dân xã Phong Thu.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tiến hành làm việc với UBND xã Phong Thu, UBND thị trấn Phong Điền và các cơ quan có liên quan về từng nội dung. Qua kết quả khảo sát, thống nhất giữa các thành phần tham dự, Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo UBND huyện như sau:

**1. Về kiến nghị thoát nước dọc Quốc lộ 1A đoạn qua khu trung tâm xã Phong Thu do chưa có hệ thống thoát nước nên thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa.**

**Về hiện trạng:** Qua khảo sát hiện trường, hiện trạng dọc Quốc lộ 1A qua khu trung tâm xã Phong Thu chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước cho các khu dân cư dọc hai bên đường. Hệ thống thoát nước mặt đường Quốc lộ 1A bằng mương hở lát đan tương đối nhỏ. Mặt khác đường vào một số nhà dân tự xây dựng chắn một phần các mương thoát nước này nên dẫn đến bị ngập nước vào mùa mưa. Việc cải tạo các tuyến mương này để đảm bảo thoát nước là rất khó khăn trong việc triển khai thực hiện cũng như đồng bộ hạ tầng của Khu vực trung tâm xã Phong Thu. Đồng thời về mặt trình tự thủ tục phải được Cục đường bộ cấp phép trước khi thực hiện.

**Về kiến nghị:** Để đảm bảo tính đồng bộ và chỉnh trang đô thị Khu vực trung tâm xã Phong Thu dọc tuyến Quốc lộ 1A, kính đề nghị UBND huyện giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện lập chủ trương đầu tư xây dựng Dự án vỉa hè Quốc lộ 1A đoạn qua Trung tâm xã Phong Thu (thành 1 dự án riêng hoặc dự án chung về xử lý nước thải các khu đô thị huyện Phong Điền) để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nhằm tổ chức thực hiện khi có nguồn lực.

**2. Đối với kiến nghị mở rộng chợ Phò Trạch (thị trấn Phong Điền):**

**Về hiện trạng:** Chợ Phò Trạch có một số hạng mục đang xuống cấp, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy. Thực trạng, hiện nay người dân phần lớn mua sắm thông qua online, các xe di động, đã hình thành nhiều điểm thương mại dịch vụ như Điện máy xanh, Thế giới di động; trong định hướng phát triển của thị trấn có nhiều điểm quy hoạch dịch vụ thương

mại tại khu vực dọc Tỉnh lộ 9; ngoài ra xung quanh chợ là đất dân cư hiện trạng nên khó khăn trong việc triển khai thực hiện mở rộng chợ.

**Về định hướng quy hoạch:**

- Theo Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Phong Điền và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Trung tâm Phong Điền – Phong Thu (định hướng thành lập Phường), huyện Phong Điền thì Chợ Phò Trạch giữ nguyên hiện trạng không mở rộng; do đó việc mở rộng chợ là không phù hợp với các quy hoạch.

- Theo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 của huyện Phong Điền đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 thì vị trí Chợ Phò Trạch giữ nguyên hiện trạng không quy hoạch mở rộng.

**Kiến nghị, đề xuất:** Từ thực trạng trên, các thành phần tham dự thống nhất đề xuất UBND huyện không định hướng mở rộng Chợ Phò Trạch.

Về lâu dài, đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ, hỗ trợ doanh nghiệp có điều kiện xây dựng, chỉnh trang chợ theo hiện trạng để đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy và chỉnh trang đô thị khu vực trước Chợ Phò Trạch.

*( Kèm theo các Biên bản làm việc ngày 13,14/8/2024)*

Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo UBND huyện xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Trần Anh Tuấn**